

< > G+1 1

AUG 6

Health Expo Thailand 2016 มหกรรมสุขภาพและความงาม ตอบโจทย์ทิศทางการ  
รักษาสุขภาพ-ความงามทุกช่วงวัย



**HealthExpo**  
**สุขภาพความงาม**  
2016

5 - 7 ส.ค. 59  
ไบเทค กรุงเทพฯ

มหกรรมสุขภาพ และความงามทุกช่วงวัย

พบกับทุกคำตอบ สำหรับทุกช่วงวัย ในการดูแลสุขภาพ  
และความงาม ของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก

ทีทีเอฟ จัดงานแสดงสินค้าด้านสุขภาพและความงามครั้งแรก! สนองตอบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ พบกับสินค้าและบริการ พร้อมกิจกรรม เสวนา เว็กรักษาจากกูรูด้านสุขภาพและความงามชั้นนำของเมืองไทย ตอบโจทย์ครบสุขภาพและความงามทุกช่วงวัย

ณ ปัจจุบันด้วยแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ช่วยยืดอายุให้ กับคน รวมไปถึงปัจจัยที่คนให้ความสำคัญในด้านการสร้างความมั่นคงทางการเงินและสังคม ที่ส่งผลให้อัตราการเกิดลดน้อยลง เช่นเดียวกับสังคมไทยที่มีการคาดการณ์ว่าจะก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้สูงวัยยังคงกล่าวว่าการศึกษาคือหัวใจสำคัญที่จะเป็นผู้นำในการศึกษาสูง มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เอื้อต่อการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระพึ่งพิง สกปรกกับการดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งเทรนด์ดังกล่าวได้ส่งผลขยายไปยังคนทุกเพศทุกวัย ที่ต้องการมีชีวิตก้าวข้ามเข้าสู่ช่วงวัยต่างๆ อย่างมีคุณภาพ อันนำไปสู่ไลฟ์สไตล์ที่มีการเตรียมพร้อมในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจให้ สมบูรณ์และสมดุล

นายศุภเมธ มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า "บริษัทฯ ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงวัย และสถาบันครอบครัว รวมไปถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยได้ดำเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จึงได้จัดงาน Health Expo Thailand 2016 งานแสดงเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "มหกรรมสุขภาพและความงามทุกช่วงวัย" ขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

เวลา 10.00 – 20.00 น. เพื่อนำเสนอสาระความรู้ รวมทั้งสินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงามสำหรับทุกช่วงวัย จำนวนกว่า 100 บูธ"



ภายในงานพร้อมด้วยหลากหลายสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างพลาสมาที่มีดีและดูแลด้านความสวยงามหลากหลาย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินฉือมิน น้ำมันสกัดถั่วอินคา เครื่องสำอางโรสเนชั่นส์ เก๋อี้นวดเพื่อสุขภาพ เรสเดอร์ นวัตกรรมกรอแลผิวจากสถาบันเสริมความงามชั้นนำ อาทิ เซอร์รีคลีนิก โดยโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลยันฮี, สมิทธิ์ พรีเมิ เอสเรติก โดย หมอไอศ นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล, สถานออกกำลังกาย WE Fitness และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งบูธผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากบรรดาศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ ชัน-ประชากร ปิยะสกุลแก้ว พระเอกหนุ่มสุดฮอตที่จะมาเผยแพร่ลิขสิทธิ์การดูแลสุขภาพด้วยอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ Clean Food Baan TRK , โบว์-เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์ นักแสดงและนางแบบสาวหุ่นแซ่บ กับกลาในรั้วญพิชพร้อมทาน Boost & Bloom , วาววา-ณิชาธิ์ โชคประจักษ์ชัด ดาราสาวผู้มีผลงาน "คงกระพันเกร็ด" ในขณะที่กับเครื่องสำอางล้ำสมัยไฮโซไฮเอน So Young , มิว-ลักษณ์นารา เปี้ยทา นักแสดงสาววัยหวานกับ Ruchi ผลิตภัณฑ์สปาแนวอวกาศนี้ คเพื่อทุกคนในครอบครัว , ส้ม-ธัญสินี พรหมสิทธิ์ กับผลิตภัณฑ์เวชสำอางดูแลผิวพรรณในแบรนด์ Elegant เป็นต้น พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะ ในงาน Health Expo Thailand 2016 งานแสดงเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1



นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งร่วมออกบูธให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพของคนไทย อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย ศูนย์ดวงตาและศูนย์รักษาควิยะสภากาชาดไทย มูลนิธิหมอชาวบ้าน สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมบริการผู้สูงอายุ ฯลฯ พร้อมทั้งยังมีกิจกรรมไฮไลท์ร่วมสนุกเสมือนศูนย์กลางของคนในครอบครัวให้ได้ใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ อาทิ การแข่งขันชิงแชมป์จักรยานขาไถ "หนูน้อยหัวใจแกร่ง" Kid Balance Bike Grandprix 2016 presented by Health Expo Thailand การจัดแสดงเชิงสาคัดาคาดีโอแดนซ์ ครั้งแรกในประเทศไทย สนับสนุนโดย We Fitness เสวนาปัญหาสุขภาพและความงามจากผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งเวิร์กชอปจากกูรูด้านสุขภาพและความงามชั้นนำของเมืองไทย อาทิ การเสวนาในหัวข้อ "สวยสุขภาพดี...ทำได้แต่ตั้งใจ" โดย คุณกมลละเมร์พัชร์ศรีเบญจมาศ เวิร์กชอปแต่งหน้า โดย คุณไกรอัน ตัน ช่างแต่งหน้าชื่อดัง การบำบัดด้วยโยคะหัวเราะ โดย ดร.เก๋-วารักษ์ สุรินทร์ทอง เป็นต้น

"นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพและความงามที่จะได้รับความรู้ความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่นำมาแสดงในงานอย่างคับคั่ง" นายศุภกมลกล่าวในที่สุด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.HealthExpoThailand.com](http://www.HealthExpoThailand.com) <http://www.facebook.com/healthexpoThailand/>, <http://www.instagram.com/healthexpoThailand/>

Twitter: HealthExpoThai Line ID: @HealthExpo

Posted 2 days ago by Saichol Phongkasemvitat

G+1 1

Tweet

0 Add a comment